

Theo đó, cầu Qung à nằm trên tuyến đường vành đai phía bắc tỉnh Qung Nam. Tuyến đường vành đai này sẽ nối từ bãi biển Viêm ông (phường in Ngc, thị xã in Bàn, Qung Nam) qua quốc lộ 1A, nối cao tốc Bắc Nam qua sông Yên (ôn gia xã Hòa Khng, huyện Hòa Vang, à Nng và xã in Tin, thị xã in Bàn, Qung Nam) và nối từ quốc lộ 14B, a phần à Nng.

D kinh cầu Qung à dài không 100 mét, vì tổng mức đầu tư không 130 - 150 tỷ đồng. Việc xây dựng cầu Qung à sẽ mang lại nhiều lợi ích về giao thông và kinh tế cho tỉnh Qung Nam và thành phố à Nng.

Theo đó, có 3 phương án để thảo luận trong buổi làm việc về việc đầu tư tuyến đường vành đai có cầu Qung à.

Phương án 1 tuyến đường vành đai có không cách 5,41km và có đường chui qua đường cao tốc à Nng - Qung Ngãi. Phương án này có ưu điểm là tuyến đường, ngắn, giá thành thấp; nhược điểm là phải chui qua đường cao tốc.

Phương án 2 tuyến đường vành đai có không cách 4,41km, tuyến có on nhập vì quốc lộ T.605, kết nối thành ngã tư với quốc lộ 14B. Phương án này có ưu điểm là chi phí giải phóng mặt bằng thấp; nhược điểm là vị trí cầu Qung à thực a phần Qung Nam, không qua a phần à Nng.

Phương án 3 là tuyến đường vành đai có không cách 7,22km, là phương án tích hợp nhiều ưu điểm của phương án 1 và 2. Cụ thể, tuyến không qua đường chui cao tốc, chi phí giải phóng mặt bằng thấp và đi qua cả a phần 2 a phần Qung Nam và à Nng; nhược điểm là tuyến dài nhất trong 3 phương án.

Chủ tịch UBND tỉnh Qung Nam Lê Trí Thanh cho rằng, phương án 3 là phương án tối ưu vì mang lại nhiều ưu điểm và cầu Qung à nằm trên cả 2 a phần à Nng và Qung Nam ứng với tên gọi “Qung à”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, mọi phương án sẽ đưa vào quy hoạch của mình xem xét kỹ các phương án để thảo luận. Sau đó, 2 a phần sẽ có cuộc họp chính thức, dự kiến vào tháng 12 tiếp a ra phương án cuối cùng đầu tư.

*Theo baodanang.vn*

**TNG ÀI DCH V CÔNG:** (0236) **1022** hoc **\*1022** , **min phí phc v**

- 1. Nhận phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển các quan chức nng x lý
- 2. Hng dn, giải áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
- 3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t**
- 4. Cung cp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, a im, s kin, ....)**
- 5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.**